

ดับบลิวซีจี ไดมอนด์ เปิดรับสาวสวยตำแหน่ง “มาตาม ผู้ประมูลเพชร”



ดับบลิวซีจี ไดมอนด์ เปิดรับสาวสวยตำแหน่ง “มาตามผู้ประมูลเพชร” รองรับการขายตลาดเครื่องประดับเพชรแท้ผ่านช่องทางออนไลน์

ดับบลิวซีจี ไดมอนด์ เปิดรับสมัคร “มาตาม” ผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND รองรับการขายตัวของตลาดเครื่องประดับเพชรแท้และความต้องการซื้อผ่านการประมูลออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครต้องมีความสามารถและทักษะในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นพร้อมสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

นางศุภากรณ์ ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายจิวเวลรี่ แบรินด์ WCG DIAMOND เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง “มาตามผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์” เพื่อรองรับการขายตัวของตลาดเครื่องประดับเพชรแท้ และเตรียมเจาะกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น โดยได้เพิ่มรอบการประมูลเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกช่วงเวลา อีกทั้งจะมีการขยายตลาดประมูลออนไลน์ไปสู่กลุ่มลูกค้าต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ทางบริษัทจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการสื่อสาร รวมทั้งใช้เครื่องมือในการสื่อสารต่าง ๆ ในช่องทางการตลาดผ่านทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นผู้ดำเนินการประมูลเพชรโดย เรียกบุคลากรตำแหน่งนี้ว่า “มาตาม” ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนและสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปี 2.มีบุคลิกดี กล้าแสดงออก มีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี 3.มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 4.มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน 5.ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ไม่ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ไม่มีความประพฤติหรือประวัติความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอหรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด ซึ่งเป็นการขัดต่อศีลธรรมและประเพณีอันดีงาม ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นมาตาม จะเป็นพนักงานประจำของบริษัท ดับบลิว ซี จี ไดมอนด์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประมูลเพชรออนไลน์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ WCG DIAMOND มีเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษซึ่งเป็นรายได้ที่น่าพอใจ พร้อมสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด

ผู้ที่สนใจจะให้แบรนด์ WCG DIAMOND ผลิตเครื่องประดับเพชร (OEM) หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ศึกษา
ข้อมูลด้านการลงทุนสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.wcgdiamond.com และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ด๊าบลิว ซี จี ได
มอนด์” โทร.02-0684343, 087-6783579 และ 095-0528855 หรือติดตามข้อมูลการประมูลออนไลน์ได้ที่ เฟสบุ๊ค
แฟนเพจ ขายส่งเพชรแท้ WCG DIAMOND

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณมนัสวิน 091-549-3542 คุณปัญญา 087-055-2756 คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489